

Gián điệp Trung Cộng Âm thầm xâm nhập Cơ sở Hạ tầng Ở Hoa Kỳ

Các cuộc điều tra gần đây về các cần cầu chuyển hàng do Trung Quốc chế tạo được sử dụng tại các cảng trên khắp nước Mỹ cho thấy trong số đó có những chiếc được gắn thiết bị liên lạc có khả năng truy cập từ xa, gây ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Phản ứng trước các nỗ lực gián điệp của Trung Cộng trong quá khứ và hiện tại, các nhà lập pháp đang nêu lên các mối lo ngại với chính phủ Tổng thống Biden, trích dẫn các mối đe dọa tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.



Một cuộc điều tra của Quốc Hội về các cần cầu chuyển hàng do Trung Cộng chế tạo được đặt ở nhiều cảng khác nhau trên khắp đất nước cho thấy những cần cầu này được trang bị thiết bị liên lạc, một số trong đó không trợ giúp cho các hoạt động thường xuyên nhưng có thể được truy cập từ xa. Phát giác này làm dấy lên mối lo ngại rằng thiết bị do Trung Cộng sản xuất có thể đe dọa an ninh các cảng của Hoa Kỳ.

Những chiếc cần cầu lớn này là sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Nặng Thượng Hải Chấn Hoa (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd) và đang được sử dụng ở 80% các cảng của Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài và các viên chức tình báo lo ngại về các hoạt động gián điệp và can thiệp tiềm tàng xuất phát từ những cần cầu này.

Dân biểu Mark Green, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ Viện, đưa ra cảnh báo: *“Chế độ Trung Cộng đang tìm mọi cơ hội để thu thập thông tin tình báo có giá trị và đặt mình vào vị trí khai thác các lỗ hổng bằng cách thâm nhập một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, bao gồm cả lãnh vực hàng hải”.*

Người ta cũng ngày càng lo ngại rằng tin tặc Trung Cộng đã chuẩn bị trước để phá hoại cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra các cuộc xung đột thù địch.

Để loại bỏ những rủi ro như vậy, tháng trước, chính phủ Tổng thống Biden đã công bố một kế hoạch đầu tư vào Mitsui & Co. (Hoa Kỳ), công ty con thuộc Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản, để thay thế các cần cầu do Trung Cộng sản xuất, đang sử dụng tại các cảng của Mỹ.

Hôm 31/01, Giám đốc FBI Christopher Wray đã báo cáo trước Quốc Hội rằng tin tặc Trung Cộng thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ, bao gồm lưới điện, cơ sở xử lý nước, và hệ thống giao thông, và rằng Trung Cộng đang tìm

cách “tàn phá và gây ra những thiệt hại thực sự cho công dân và các cộng đồng ở Mỹ, một khi Trung Cộng quyết định đã đến lúc tấn công”.

Các phương pháp đánh cắp bí mật của Trung Cộng không chỉ giới hạn ở việc tấn công mạng mà còn bao gồm các chiến thuật gián điệp truyền thống.

Hôm 06/03, Bộ Tư Pháp thông báo rằng ông Linwei Ding, cựu kỹ sư nhu liệu của Google và là công dân Trung Cộng, đã bị buộc tội đánh cắp các bí mật thương mại AI của Google trong quá trình hợp tác bí mật với hai công ty Trung Cộng.

Tổng Chương lý Merrick Garland đã công bố bản cáo trạng này tại hội nghị Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ ở San Francisco. Theo cáo trạng do Tòa án Địa hạt Bắc California công bố, ông Ding được Google tuyển dụng vào năm 2019 và có quyền truy cập vào thông tin bí mật từ các trung tâm dữ liệu siêu điện toán của công ty. Hai năm trước, ông đã tải hàng trăm hồ sơ lên tương mục Google Cloud cá nhân của mình, và vào cuối năm ngoái, ông đã thôi việc ở Google.

Các công tố viên tiết lộ rằng vài tuần sau vụ trộm cắp dữ kiện này, ông Ding trở thành giám đốc kỹ nghệ của một công ty khởi nghiệp về kỹ nghệ của Trung Cộng. Ngoài ra, ông Ding còn thành lập một công ty khởi nghiệp liên quan đến AI ở Trung Cộng, giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty này.

Hồi tháng Giêng, FBI đã đột kích nơi ở của ông Ding, thu giữ các thiết bị điện tử và các tương mục cá nhân của ông, trong đó có hơn 500 tập hồ sơ thông tin bí mật duy nhất đánh cắp từ Google.

Xe điện do Trung Quốc sản xuất đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của đảng cộng sản Trung Cộng và hiện đang được xuất cảng trên toàn thế giới. Do khả năng kỹ nghệ cao của những chiếc xe này, nên chúng gây ra rủi ro an ninh cho Hoa Kỳ, làm dấy lên nhiều lo ngại.

Tòa Bạch Ốc đã chỉ thị cho Bộ Thương Mại tiến hành một cuộc điều tra rủi ro an ninh quốc gia đối với *“các loại xe được kết nối”* do Trung Quốc sản xuất. Các viên chức Tòa Bạch Ốc nói rằng kỹ nghệ xe điện, vốn dựa vào Internet để khai triển các công cụ định vị và hệ thống lái tự động, không chỉ có thể được sử dụng như một công cụ gián điệp mà còn có thể dẫn đến tê liệt giao thông. Sau khi được kết nối với các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động, các phương tiện khác, nhà sản xuất xe hơi, và cơ sở hạ tầng, thì những chiếc xe điện này sẽ gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết trong một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức hôm 28/01, *“Một chiếc xe điện tinh vi, và sau đó là một chiếc xe tự hành, chứa đầy hàng ngàn khối bán dẫn và cảm biến. Thiết bị này thu thập một lượng lớn thông tin về người lái xe, vị trí của xe, và môi trường xung quanh xe”.*

Bà cho rằng nếu Trung Cộng có được những thông tin như vậy trên quy mô lớn thì việc này sẽ gây ra rủi ro trầm trọng cho an ninh và quyền riêng tư của công dân Mỹ.

Nguồn: Tin Hoa Kỳ - <https://vanhoimoi.org/?p=20776>

Mối Quan Hệ Bí Mật Của Tiktok Đảng Cộng sản Trung Quốc

Việc Hạ Viện nhanh chóng thông qua “Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các Ứng dụng do Đối thủ Ngoại quốc Kiểm soát” hôm 13/03 một lần nữa thu hút sự chú ý đến tác động của TikTok đối với Hoa Kỳ và mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Nếu được ký thành luật, dự luật sẽ yêu cầu đại công ty truyền thông xã hội TikTok thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc trong vòng 165 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với một lệnh cấm trên các cửa hàng ứng dụng và dịch vụ lưu trữ của Hoa Kỳ 180 ngày sau khi dự luật được ban hành.



Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Thượng Viện. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ ký thành luật nếu dự luật này được Thượng Viện thông qua.

Nhằm ngăn dự luật được thông qua, TikTok đã thông báo cho người dùng rằng các quyền của họ do Hiến Pháp Hoa Kỳ cấp đang bị “tước bỏ”. Ứng dụng này nhắc người dùng ứng dụng nhập mã ZIP của họ và hướng dẫn họ gọi đến văn phòng Quốc Hội và văn phòng nghị sĩ của họ để ngăn chặn việc cấm TikTok. Tuy nhiên, các hành động của TikTok chỉ càng làm các nhà lập pháp quyết tâm hơn. Dân biểu Mike Gallagher (Cộng Hòa-Wisconsin), một nhà bảo trợ cho dự luật, cho biết, “Ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện đều xoay quanh dự luật của chúng tôi và việc đe dọa các nghị sĩ đang xem xét dự luật đó. Nhưng ngày mai, đó có thể là thông tin sai lệch hoặc dối trá về một cuộc bầu cử, về một cuộc chiến, về bất cứ thứ gì. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể cho phép một nền tảng tin tức ở Mỹ bị kiểm soát hoặc sở hữu bởi một công ty nằm dưới sự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, địch thủ hàng đầu của chúng ta”.

Hiện tại, TikTok có 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ, tăng hơn 20 triệu so với năm 2023. Tổng số người dùng toàn cầu của ứng dụng này đạt xấp xỉ 1.7 tỷ vào năm 2023, với hơn 700 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Khoảng 40% người dùng trưởng thành của TikTok ở Mỹ xem ứng dụng này là nguồn tin tức và thông tin chính của họ.

Mặc dù TikTok nhiều lần tuyên bố không liên quan đến Trung Quốc, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy nền tảng này bị Trung Quốc kiểm soát và đóng vai trò như một công cụ tuyên truyền, đàn áp bất đồng chính kiến, và giám sát, thậm chí theo dõi tin nhắn riêng tư của người dùng.

Trong một phiên điều trần hồi tháng 11/2023, ông Gallagher đã nói rõ rằng ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là chế ngự tâm trí người Tây phương và TikTok là một vũ khí hoàn hảo, được ngụy trang và ẩn giấu kỹ lưỡng.

Trong một cuộc họp báo hôm 07/03, ông nhắc lại mối quan hệ giữa TikTok và Trung Quốc. Ông nói, “Ở Trung Quốc không có cái gọi là công ty tư nhân. Nhà cầm quyền,

Đảng Cộng sản Trung Quốc, và lãnh đạo Tập Cận Bình của họ đã nhúng tay sâu vào hoạt động nội bộ của công ty này, gây ra những hậu quả tàn khốc đối với quyền tự do cá nhân của chúng ta”.

Ở Trung Quốc, tất cả các công ty phải tuân thủ các quy định liên quan đến an ninh, tình báo, phản gián, và an ninh mạng do Đảng Cộng sản đặt ra. Ngoài ra, hồi tháng 08/2022, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Cộng đã yêu cầu 30 đại công ty kỹ nghệ Trung Cộng, bao gồm cả Sina, Weibo, và ByteDance, phải nộp các thuật toán dùng cho các ứng dụng và trang web để cơ quan này quản lý dễ dàng hơn.

Trong cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan hồi tháng Giêng, người ta phát giác ra Trung Cộng đã sử dụng TikTok để tấn công và trấn áp những tiếng nói chống Trung Cộng cũng như các ứng cử viên tổng thống. Nền tảng này được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch về gian lận bầu cử nhằm phá hoại tiến trình dân chủ của Đài Loan.

Vào tháng Ba năm ngoái, Nghị sĩ đảng Cộng Hòa Josh Hawley đã tiết lộ những cáo buộc từ người tố cáo TikTok rằng nhân viên TikTok có thể chuyển đổi giữa dữ kiện Trung Cộng và Mỹ dễ dàng như “bật công tắc đèn” và các kỹ sư Trung Cộng có thể truy cập vào thông tin người dùng TikTok.

Nguồn: Tin Hoa Kỳ - <https://vanhoimoi.org/?p=20776>

Cảnh Sát Nam Hàn Đột Kích Một Nhà Hàng Bị Nghi Là Đồn Công An Bí Mật Của Trung Cộng

Cảnh sát Nam Hàn đã điều tra một nhà hàng Trung Quốc ở Seoul vì bị nghi ngờ hoạt động như một đồn công an bí mật của Đảng Cộng sản Trung Cộng, có liên quan đến việc cưỡng bức hồi hương những người Hoa bất đồng chính kiến. Chủ của nhà hàng này được cho là cũng đảm trách một số vị trí quan trọng khác trong các hiệp hội ở ngoại quốc có liên kết với Trung Cộng.



Các đồn công an được khai triển bí mật ở hải ngoại của Trung Cộng liên tiếp bị phơi bày ở nhiều quốc gia, giống lên một hồi chuông báo động. Dư luận cho rằng chính phủ Nam Hàn cần nhanh chóng sửa đổi “luật gián điệp” của mình để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia do Trung Cộng gây ra.

Hôm 22/02, Cảnh sát Seoul đã tiến hành một cuộc điều tra theo quy định bắt buộc đối với ông Wang Haijun, 46 tuổi, chủ nhà hàng Trung Quốc Oriental Pearl ở Seoul.

Cùng ngày, cảnh sát đã kiểm tra ông Wang tại cửa hải quan khi ông nhập cảnh vào Nam Hàn và thu giữ đồ đạc cá nhân của ông. Cảnh sát cũng khám xét tư gia của ông Wang ở Incheon và công ty truyền thông của ông. Theo truyền thông địa phương Nam Hàn, ông Wang và những người liên quan đã bị cấm rời khỏi quốc gia này.

Đây là cuộc điều tra bắt buộc đầu tiên kể từ cuối năm 2022 khi cảnh sát phát giác Bắc Kinh đã thành lập một đồn công an bí mật ở Nam Hàn.

Vào cuối năm 2022, một báo cáo của Safeguard Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha tiết lộ rằng nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã bí mật điều hành các đồn công an bí mật ở một số quốc gia. Báo cáo này cáo buộc rằng Cục Công an Nam Thông đã mở đồn công an bí mật theo hình thức như vậy ở Nam Hàn cũng như ở nhiều quốc gia khác. Báo cáo cũng cho rằng *“các đại diện trong cộng đồng Hoa kiều và du học sinh Trung Cộng ở Hoa Kỳ, Úc, Nam Hàn và những nơi khác đã được chiêu mộ làm nhân viên liên lạc ở hải ngoại để hợp tác với các viên chức trong nước cả trong và ngoài nước Trung Cộng”*.

Ông Li Yuanhua, một chuyên gia về Trung Cộng và từng là phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô của Trung Cộng, nói với The Epoch Times rằng cuộc truy quét của cảnh sát Nam Hàn đối với một cá nhân đại diện cho Trung Cộng là *“một tín hiệu răn đe và cảnh báo đối với Bắc Kinh”*.

Nguồn: Tin Thế Giới - <https://vanhoimoi.org/?p=20776>

www.vietnamvanhien.org

